



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล
เรื่อง การดำเนินการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล จำนวน ๗ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเกาะเตะ - บ้านด้ามะสุ หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นยางตาล งบประมาณ ๑,๘๓๒,๐๐๐ บาท

๒ โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายปอเตะเฮง - ปิตูรุง หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นยางตาล งบประมาณ จำนวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท

๓ โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายชลประทานจากบ้านกอรเดร์ - บ้านจูละ หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นยางตาล งบประมาณ จำนวน ๘๗๗,๐๐๐ บาท

๔ โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนบ้านย็อริง - บ้านบอบเดร์ หมู่ที่ ๓ - ๔ ตำบลต้นยางตาล งบประมาณ จำนวน ๘๙๔,๐๐๐ บาท

๕ โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายหือลงปาเซย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นยางตาล งบประมาณ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๖ โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายหือสือออ หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นยางตาล งบประมาณ จำนวน ๒๘๖,๐๐๐ บาท

๗ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอบต หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นยางตาล งบประมาณ จำนวน ๑,๓๓๑,๐๐๐ บาท

ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด โดยหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาในเสนอราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมของแต่ละโครงการ(แยกพิจารณาเป็นรายโครงการและทำสัญญาจ้างแยกเป็นรายโครงการ) รายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ ที่ ๑ - ๗

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการในท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือค้ำกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความค้ำกันเช่นกัน
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางตาล ณ วันที่ประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

/กำหนดยื่น.....

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ ได้พิจารณาเห็นว่า ท่าน เป็นรับจ้างดำเนินงาน ดังกล่าว หากท่านมีความประสงค์เป็น ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จำหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาโครงการก่อสร้าง (ชื่อโครงการที่ ประสงค์จะเสนอราคา)” ยื่นต่อ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ในวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่าง เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการจะเปิดซองพิจารณาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้น ไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมะรอเส็ง มะสะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ